
 

143. löggjafarþing 2013–2014. Prentað upp.
Þingskjal 1030  —  583. mál. Leiðréttur texti.

Fyrirspurn

til innanríkisráðherra um málefni Útlendingastofnunar.

Frá Birgittu Jónsdóttur.

1. Hve lengi hafa skilaboð á símsvara Útlendingastofnunar utan opnunartíma verið ein-
göngu á íslensku?

2. Var það meðvituð ákvörðun þegar skilaboðin voru lesin inn á símsvarann að hafa þau
eingöngu á íslensku ? Ef svo var, hvaða röksemd bjó að baki þeirri ákvörðun? Ef ekki,
hvers vegna var ekki tekið tillit til þess að hátt hlutfall skjólstæðinga Útlendingastofnun-
ar skilur ekki íslensku?

3. Hvaða mat liggur að baki því hvort einstakar fréttir eða upplýsingar á vef Útlendinga-
stofnunar eru á öðrum tungumálum en íslensku? Hvenær er fyrirhugað að þýða efni vefs-
ins yfir á fleiri tungumál en ensku?

Skriflegt svar óskast.

 




